



**BỘ TÀI CHÍNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1460 /BTC-QLG

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2023

V/v trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới  
sau Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khoá XV

Kính gửi:

- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước.

Bộ Tài chính đã nhận được công văn số 2081/BDN ngày 30/12/2022 của Ban Dân nguyện về việc chuyển kiến nghị của cử tri gửi đến sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, nội dung kiến nghị như sau:

**Nội dung kiến nghị:**

**Cử tri tỉnh Thái Bình:** Cử tri bày tỏ băn khoăn, lo lắng trước tình trạng lương chưa tăng nhưng giá cả đã tăng trước. Do đó, để tránh làm tăng thêm gánh nặng cho người lao động, cử tri kiến nghị Chính phủ thực hiện các giải pháp cụ thể, thiết thực để bình ổn giá cả thị trường; ổn định cuộc sống của người dân.

**Cử tri tỉnh Sóc Trăng:** Cử tri phản ánh việc Quốc hội thông qua Nghị quyết về tăng lương cơ sở từ 1.490.000 đồng lên 1.800.000 đồng từ 01/7/2023, tuy nhiên, hiện nay giá cả các mặt hàng thiết yếu đã có dấu hiệu tăng, nhất là những tháng gần Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, kiến nghị có giải pháp bình ổn giá cả các mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống, sản xuất của người dân và doanh nghiệp.

**Cử tri tỉnh Hà Nam:** Kỳ họp vừa qua Quốc hội, Chính phủ có quyết sách tăng lương hưu cho người nghỉ hưu từ trước năm 1995 và tăng mức lương cơ sở từ 1.490.000 đồng lên 1.800.000 đồng. Đây là niềm phấn khởi của đại đa số cán bộ nghỉ hưu và cán bộ, công chức, viên chức hiện đang công tác. Tuy nhiên, đề nghị Quốc hội, Chính phủ cần có giải pháp phù hợp để kiềm chế lạm phát, tránh tình trạng lương chưa tăng, giá cả một số mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, xăng dầu, viện phí... đã tăng.

**Cử tri tỉnh Bình Phước:** Nghị quyết số 69/2022/QH15 ngày 11/11/2022 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 quy định về việc tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên 1,8 triệu đồng/tháng áp dụng kể từ ngày 01/7/2023. Tuy nhiên, hiện tại các mặt hàng thiết yếu đã đồng loạt tăng giá, gây khó khăn cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có

thu nhập thấp. Đề nghị Chính phủ có biện pháp bình ổn giá các mặt hàng sinh hoạt thiết yếu trên thị trường, giảm khó khăn cho người dân.

**Bộ Tài chính xin trả lời như sau:**

1. Hiện nay nước ta đang thực hiện nhất quán chủ trương quản lý giá theo nguyên tắc thị trường có sự điều tiết của Nhà nước theo quy định của Luật giá và các văn bản hướng dẫn. Giá các mặt hàng nhìn chung được hình thành theo cơ chế thị trường; tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh mặt hàng trên được quyền tự định giá theo tín hiệu khách quan trên thị trường, tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhà nước tôn trọng quyền tự định giá, cạnh tranh về giá của tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật. Nhà nước chỉ gián tiếp tác động vào sự hình thành và vận động của giá cả qua các biện pháp kinh tế vĩ mô và sử dụng biện pháp bình ổn giá khi giá các hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục bình ổn giá có biến động bất thường hoặc khi mặt bằng giá biến động ảnh hưởng đến ổn định kinh tế-xã hội.

2. Theo Nghị quyết số 69/2022/QH15 ngày 11/11/2022 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 quy định về việc tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên 1,8 triệu đồng/tháng áp dụng kể từ ngày 01/7/2023. Việc tăng lương cơ sở là rất ý nghĩa và cần thiết trong thời điểm này để kịp thời hỗ trợ người lao động yên tâm làm việc sau đại dịch COVID-19, phù hợp với nguyện vọng của người dân và tình hình kinh tế - xã hội đất nước, tăng lương cũng góp phần phát triển kinh tế chung của cả nước, thúc đẩy nền kinh tế phát triển.

Để ổn định giá cả thị trường từ nay tới cuối năm, đặc biệt trước thông tin tăng lương cơ sở, cần tăng cường các giải pháp kiềm chế lạm phát, bình ổn giá đi kèm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát chặt về giá, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Trong đó cần sự vào cuộc của Cục Quản lý thị trường và các địa phương trong việc quản lý giá hàng hóa.

Các bộ, ngành, địa phương chủ động chuẩn bị tốt phương án điều hành giá các mặt hàng Nhà nước định giá, đánh giá kỹ tác động để thực hiện điều chỉnh theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định mức độ điều chỉnh phù hợp với diễn biến, mặt bằng giá thị trường. Chú trọng theo dõi sát diễn biến kinh tế và lạm phát thế giới tác động đến Việt Nam để có những giải pháp ứng phó phù hợp; sử dụng linh hoạt, hiệu quả các công cụ, biện pháp điều tiết giá theo quy định của pháp luật về giá để kiểm soát, bình ổn thị trường. Tăng cường triển khai hiệu quả và giám sát thực hiện các biện pháp kê khai giá, niêm yết giá; công khai thông tin về giá.

Cập nhật sát tình hình cung cầu trong nước để có chỉ đạo dự phòng tại địa phương đảm bảo cân đối cung cầu trong nước. Đặc biệt, điều hành chính sách tiền tệ theo mục tiêu đề ra phối hợp với chính sách tài khóa và các chính

sách khác để góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Đồng thời tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục những điểm còn hạn chế, bất cập, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Giám sát chặt chẽ biến động giá các mặt hàng thiết yếu, nhất là các mặt hàng vẫn có biến động tăng giá để có giải pháp quản lý, điều hành, bình ổn giá phù hợp.

Bộ Tài chính xin được tiếp thu đầy đủ các kiến nghị của cử tri để cùng với các Bộ, ngành tiếp tục tham mưu với Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá của Thủ tướng Chính phủ các giải pháp, biện pháp chủ động ứng phó với những thách thức trong công tác điều hành giá trong thời gian tới, trong đó chú trọng các biện pháp:

- Bộ Tài chính với vai trò là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo điều hành giá, thường xuyên theo sát tình hình chung, tham mưu chính sách, kịch bản phù hợp, linh hoạt, kịp thời nhất là đối với những hàng hóa, dịch vụ thiết yếu có tác động lớn tới mặt bằng giá.

- Các Bộ, ngành thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với những hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải thường xuyên theo dõi, kịp thời có giải pháp để đảm bảo cân đối cung cầu trong nước, tránh tình trạng thiếu hàng, găm hàng, đầu cơ, tăng giá bất hợp lý.

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam điều hành chính sách tiền tệ theo mục tiêu đề ra, phối hợp với chính sách tài khóa và các chính sách khác để góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo chức năng quản lý nhà nước tại địa phương có giải pháp quản lý, bình ổn thị trường, kiểm tra các yếu tố hình thành giá khi có biến động bất thường.

- Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền, công khai minh bạch, trung thực thông tin về giá để kiểm soát lạm phát kỳ vọng; hạn chế những thông tin thất thiệt gây hoang mang cho người tiêu dùng, gây bất ổn thị trường.

- Sử dụng linh hoạt, hiệu quả các công cụ, biện pháp điều tiết giá theo quy định của pháp luật về giá để kiểm soát, bình ổn thị trường. Tăng cường triển khai hiệu quả và giám sát thực hiện các biện pháp kê khai giá, niêm yết giá; công khai thông tin về giá; Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục những điểm còn hạn chế, bất cập, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giá. Giám sát chặt chẽ biến động giá các mặt hàng thiết yếu, nhất là các mặt hàng vẫn có biến động tăng giá trong bối cảnh giá xăng dầu giảm để có giải pháp quản lý, điều hành, bình ổn giá phù hợp.

Trên đây là trả lời của Bộ Tài chính đối với kiến nghị của cử tri các tỉnh,

Thái Bình, Sóc Trăng, Hà Nam, Bình Phước, trân trọng gửi tới các Đoàn Đại biểu Quốc hội để trả lời cử tri./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban Dân nguyện - UBTVQH;
- VPQH (Vụ Dân nguyện);
- VPCP (Vụ Quan hệ địa phương);
- Văn phòng Bộ;
- Cục THTK (để đăng tải công TTĐT);
- Lưu: VT, (QLG).

